



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,784 ราย ป่วยสะสม 415,170 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,741 ราย หายป่วยสะสม 289,651 ราย ยังรักษา 122,097 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 81 ราย เสียชีวิตสะสม 3,422 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 14,298,596 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 191,681,295 ราย เสียชีวิต 4,112,507 ราย รักษาหาย 174,539,990 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อังกฤษ ประกาศไม่ควบคุมคนพบเจอกันหรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ 19 ก.ค. ทั้งที่มีผู้ติดเชื้อ 48,161 คน/วัน แต่ผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ 25 ราย ขณะที่นายกฯ ยอมกักตัว 10 วัน อิสราเอล ถอดผู้ป่วยมะเร็งออกจากการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 จีน-อียิปต์ ร่วมบริจาควัคซีนให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา เกาหลีใต้ พบทหารเรือพิฆาตติดเชื้อเกิน 240 นายทางการเรียกเรือกลับเข้าฝั่งด่วน ขณะที่ในประเทศยังพบผู้ป่วยเกิน 1,000 รายต่อเนื่อง กัมพูชา บริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือเวียดนาม ออสเตรเลีย ขยายมาตรการปิดเมืองในนครเมลเบิร์นออกไปไม่มีกำหนด สิงคโปร์ ประกาศห้ามผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีนออกนอกบ้าน-ผู้ฉีดแล้วให้ทานอาหารที่ร้านได้ อินโดนีเซีย พบแพทย์เสียชีวิตจากโควิดในช่วงครึ่งเดือนก.ค.กว่า 100 ราย ส่วนใหญ่ฉีดซิโนแวคครบโดสแล้ว ไต้หวัน อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตเองให้ใช้ฉุกเฉินเป็นครั้งแรก

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์)

-โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค.วันที่ 16 ก.ค. เห็นชอบกรอบการจัดหาวัคซีน 120 ล้านโดสในปี 2565 นอกเหนือจาก 105.5 ล้านโดสที่จะจัดหาในปี 2564 ส่วนที่ประชุมศบค.วันที่ 6 ก.ค. เห็นชอบให้สธ.จัดหาวัคซีน Pfizer เบื้องต้น 20 ล้านโดส โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้เจรจาและสั่งซื้อ รวมทั้งให้องค์การเภสัชกรรมเจรจากับบ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ในการจัดหาวัคซีน Moderna ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ ทั้งนี้ แผนการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนของศบค. เป็นการทำงานร่วมกันในระดับนโยบายที่มีคำแนะนำด้านวิชาการจากคณะแพทย์เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัฐบาลโดยสธ.เป็นผู้จัดหาวัคซีนหลักที่ประชาชนเข้าถึงได้ฟรี ได้แก่ AstraZeneca, Sinovac, Pfizer และ Johnson & Johnson โดยมีวัคซีน Sinopharm และวัคซีน Moderna เป็นวัคซีนทางเลือกภายใต้แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีรพ.สนามธรรมศาสตร์ไม่มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนในวันที่ 23 ก.ค.เป็นต้นไป ว่า ยืนยันจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามกรอบที่จังหวัดส่งมา และผู้ว่าฯ จะจัดสรรไปตามกรอบของแต่ละพื้นที่ แต่ละรพ. สธ.ไม่ได้จัดสรรให้รายรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-กรมการแพทย์ ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวคช่วงต้นเดือน ก.ค. จะได้รับวัคซีนเข็ม 2 เป็นแอสตราเซนเนกา ตั้งแต่ 19 ก.ค.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-หนังสือพิมพ์โอมิอูริ และทีวีอาซาฮิ รายงานว่า จนท.ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระบุว่าในรอบ 10 วันที่ผ่านมามีชาวญี่ปุ่นติดเชื้อเสียชีวิตในไทย 6 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 70 - 80 ปี นอกจากนี้ คนญี่ปุ่นที่พำนักในไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังเป็นห่วงเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับวัคซีนกับหน่วยงานสาธารณสุขของไทยจะไม่เท่าเทียมกัน ทำให้หลายคนมีแผนจะเดินทางกลับประเทศเพื่อไปรับวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

-อสม.บ้านน้ำพอง ต.น้ำพอง 56 คน รวมตัวกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอ หลังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรด้านหน้าตามที่รัฐกำหนด นางโฉมยง คำเบา อายุ 59 ปี แกนนำ ระบุ อสม.ทุกหมู่บ้านทุกคนจะต้องได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่การระบาดในปี 2563 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐ ขอความช่วยเหลือส่งมอบวัคซีนส่วนเกินให้ชาวไทย หลังทราบข่าวว่าหน่วยงานสาธารณสุขในรัฐมิชิแกนและอีกหลายรัฐมีวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเหลือ 262,000 โดส และวัคซีนตัวอื่น ๆ ที่จะหมดอายุใน 1-3 เดือนข้างหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้ศบค.เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX และให้รัฐบาลยอมรับผิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-จ.ลำปาง ประกาศเริ่มการฉีดวัคซีนสลับชนิด ทำให้ประชาชนบางคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเกิดความไม่สบายใจ แม้เจ้าหน้าที่จะอธิบายให้เข้าใจแต่หลายคนขอสิทธิและเดินทางกลับบ้าน

2. วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ช่อง 3, 9, TNN, NBT, Thaipbs

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้กรมฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส คาดว่าวัคซีนจะมาถึงไทยในไตรมาสที่ 4/2564 และยังเตรียมเจรจาขอซื้อเพิ่มอีก 50 ล้านโดส ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐฯ บริจาค 1.5 ล้านโดส จะมาถึง 29 ก.ค.นี้ และจะนำไปฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกัน ยังเจรจาจัดหาวัคซีนต่อเนื่อง เช่น วัคซีนโนวาแวกซ์ เป็นโปรตีนซับยูนิต แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเป็นข้อตกลงรักษาความลับ ตั้งเป้าภายในสิ้นปีจะจัดหาวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-มีผู้พบความผิดปกติในเอกสารการขอจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรการแพทย์ 350,000 โดส โดยมีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งขอรับการจัดสรรให้แพทย์ถึง 1,411 คน และพนักงานช่วยงานการแพทย์อีก 7,978 คน รวม 9,860 คน ซึ่งมากเกินไปจนความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังมีสถานเสริมความงามและรพ.ด้านศัลยกรรมได้รับการจัดสรรด้วย

3. ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, newtv, thestandard, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สวท, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs, topnews)

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ยืนยัน ผลการศึกษาในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ภูเก็ตและสมุทรสาคร พบการฉีดวัคซีน CoronaVac ครบ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 90% และจากการศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียงรายและฐานข้อมูลทั่วประเทศ พบป้องกันได้ 74-89% นอกจากนี้ ยังพบว่า การฉีดวัคซีน CoronaVac ครบ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกันปอดอักเสบรุนแรง 85% ส่วนการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา 1 เข็ม เกิน 14 วัน จำนวน 50 คน พบมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ 84% และไม่พบปอดอักเสบจาก 5 รายที่ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในฐานะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด รพ.รามธิบดี ระบุ คนจำนวนมากมีอคติกับวัคซีนซิโนแวค แต่จากที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงข่าว มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วเกือบ 700,000 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 7 ราย โดย 1 รายได้รับซิโนแวค 2 เข็ม ขณะที่สหรัฐฯ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เสียชีวิต 750 ราย โดยใช้ mRNA เกือบทั้งหมด สรุปได้ว่าวัคซีนทุกชนิดลดการป่วยหนักและเสียชีวิต แม้ว่าจะไม่ 100% และวัคซีนซิโนแวคจะป้องกันการติดเชื้อ/แพร่เชื้อมีน้อยกว่าวัคซีนที่ทำด้วยเทคนิคแบบใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์)

-ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า ในกลุ่มอาเซียน ไทยฉีดวัคซีนได้สูงที่สุดตามสัดส่วนประชากร โดยมีคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 16.3% ตามด้วยอินโดนีเซีย 15.1% ฟิลิปปินส์ 9.1% เวียดนาม 4.1% และพม่า 3.1%

ด้าน ศ.นพ. ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยใช้วัคซีนซิโนแวคมากที่สุด 7,522,418 โดส ตามด้วยแอสตราเซนเนกา 6,288,541 โดส และซิโนฟาร์ม 412,803 โดส จากการติดตามผลในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการรุนแรงได้ดี โดยการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเกือบ 700,000 คน พบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งมีการติดเชื้อ 880 ราย และเสียชีวิต 7 ราย ผู้ที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วมีอัตราการติดเชื้อ

และการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอย่างมาก แสดงว่าวัคซีนแวกป้องกันกาติดเชื้อและลดความรุนแรงได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

-พล.อ.ต นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด 19 ว่า แพทยสภาไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีนและไม่ใช้พันธกิจของแพทยสภา มี 5 หน่วยงานที่จัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนได้ ได้แก่ กรมควบคุมโรค อภ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

4.ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, ช่อง 9)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ชุดตรวจอย่างง่ายมีทั้ง Antigen Test Kit ตรวจหาองค์ประกอบของไวรัส แสดงการติดเชื้อ และ Antibody Test Kit แสดงภูมิคุ้มกัน ซึ่งประชากร 14 ล้านคนได้ฉีดวัคซีนแล้ว และ 200,000-300,000 คน มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อ ดังนั้น การตรวจหาเชื้อต้องใช้ Antigen Test Kit ที่มีการตรวจโดยการแยงโพรงจมูกเท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะจำหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกร การซื้อในออนไลน์ ตลาดนัด ถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องควบคุมดูแล ย้ำคนที่ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องซื้อมาตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, newtv, จส.100, ศูนย์ข่าวเป็ชชีพิก, สำนักข่าวอิศรา, amarintv, workpointtoday, thebangkokinsight, สำนักข่าวไทย, Thaipbs)

-บอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ในวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ใช้ปริมาณชุดตรวจราว 8.5 ล้านชิ้น ให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายประชาชนทุกสิทธิต่อไป คาดว่าจะให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจเองในช่วง ส.ค. – ก.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-ศิริราช พัฒนาชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโควิด 19 แบบรวดเร็ว ให้ผลการทดสอบที่แม่นยำ ใช้เวลาเพียง 15 นาที เป็นรายเดียวที่ผลิตในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายจาก อย. คาดว่าจะผลิตได้ช่วงต้นเดือน ส.ค.นี้

5.ฝ้าระวังสายพันธุ์เดลตา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (innnews, js100, topnews, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ พบสายพันธุ์เดลตาแล้ว 71 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ จากการตรวจ 3,000 กว่าตัวอย่าง พบเป็นสายพันธุ์เดลตา 63% สายพันธุ์แอลฟา 34% ที่เหลือเป็นสายพันธุ์เบตา ส่วนกทม. ขณะนี้มีสายพันธุ์เดลตา 77% และภูมิภาค 47% แนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วตามคาด เป็นเหตุผลที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสายพันธุ์เดลตาติดง่าย แต่ยังไม่ีผลมากเรื่องความรุนแรง

6.มาตรการล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, js100)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ชลบุรี ะเชิง เทรา พระนครศรีอยุธยา) ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้เล็กลง จำกัดหรืองดเว้นภารกิจที่ต้องออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น เว้นแต่เพื่อจัดหาหรืออุปโภคบริโภคจำเป็น อาหาร ยา รับประทานทางการแพทย์ วัคซีน หรือไปทำงานที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 21.00- 04.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึง 2 ส.ค. 2564 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับสูงสุด 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรอง เชลลหรือสกัดกั้นการเดินทางออกนอกพื้นที่ และเข้มงวดการเดินทางไปพื้นที่อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน การขนส่งสาธารณะใน 13 จังหวัด และการเดินทางข้ามจังหวัด จำกัดผู้โดยสาร 50% ของที่นั่งและเว้นระยะห่าง มีผลบังคับใช้ 21 ก.ค. 2564 กำหนดอาหารเครื่องดื่มได้จนถึง 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เกต ร้านยา พื้นที่ฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ของรัฐจนถึง 20.00 น. โรงแรมเปิดได้ตามปกติ แต่งตั้งจัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิด 04.00-20.00 น. โรงเรียน สถานับการศึกษา ฝึกอบรมให้เรียนออนไลน์ รพ. สถานพยาบาล คลินิกรักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ก่อสร้าง จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำเป็น แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปิมน้ำมัน ปิมน้ำมัน รวมทั้งบริการส่งสินค้า

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

และอาหารตามสั่ง เปิดได้ตามความจำเป็นภายใต้มาตรการคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐและเอกชนให้ WFH 100% เว้นแต่ที่จำเป็น งดประชุม สัมมนาและรวมตัว จนถึง 2 ส.ค. 2564 และจะประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน เริ่ม 20 ก.ค. 2564 เว้นมาตรการขนส่งสาธารณะบังคับใช้ 21 ก.ค. 2564

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ผู้อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดและคนนอกพื้นที่หากจะเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว เมื่อถึงด่านตรวจต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.แสดงหลักฐานการขออนุญาตการเดินทาง เป็นใบผ่านในการเดินทาง 2.โหลดแอปฯ ไทยชนะที่ด่านตรวจ 3.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Covid-19.in.th ให้ได้คิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, pptvhd, thaiPBS, ch7)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม WFH ตั้งแต่ 20 ก.ค. โดยประชุมกรมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ยกเว้นบางวันที่มีการกิจจำเป็นต้องเดินทางมาทำเนียบรัฐบาล แต่จะใช้ระยะเวลาไม่นานนัก

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า หากผู้ติดเชื้อมีผลตรวจใช้โมเดลอยู่บ้านปิดเมืองหรือไม่ ต้องฟังการประเมินจาก ศธ. ศบค.มีความพร้อมทุกกรณี

-ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 37 ยกเว้นความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังตามมติ ศบค. เริ่ม 20 ก.ค.-2 ส.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

-ชมรมแพทย์ชนบท สรุปผลปฏิบัติการแพทย์ชนบททุกกรุง ว่า ตั้งเป้าหมายการตรวจโควิดให้ประชาชนในกทม. 20,000-30,000 คน ได้ตรวจหาเชื้อด้วย rapid test 19,871 คน พบผู้ติดเชื้อ 1,777 คน (8.94%) โดยเป็นการตรวจทุกคนที่ชุมชนแจกคิวให้ จึงเป็นตัวแทนความชุกของการแพร่ระบาดในชุมชนได้พอสมควร การระบาดในกรุงเทพฯ หากจะลือคดวามจริงต้องทำเหมือนอยู่บ้าน คือ ให้ทุกคนอยู่แต่ที่บ้าน แต่ละครอบครัวออกมาซื้ออาหารได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ยกเว้นเจ็บป่วย แต่จะผลกระทบ เศรษฐกิจหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100)

-สภาหอการค้าฯ คาดความเสียหายด้านเศรษฐกิจจะเพิ่มจาก 2,000-3,000 ล้านบาท/วัน เป็น 3,000-4,000 ล้านบาท/วัน การเยียวยาที่มีก่อนหน้านี้คงไม่พอ และเพื่อให้การลือคดวามมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายและเสริมรายได้ ต้องนำเงินกู้ที่เตรียมไว้ 500,000 ล้านบาทมาใช้ในช่วงนี้ หรือภายในไตรมาส 3 และหากไม่พอรัฐบาลก็เพิ่มเติมได้

-ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ การขยายเวลาลือคดวามทำให้เศรษฐกิจเสียหายเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการลือคดวาม คือ หาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นและฉีดวัคซีน

7.ประมาณการการติดเชื้อในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา

-โฆษก ศบค. เผย การคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ โดย รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล จากแบบจำลองวันที่ 12 ม.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2564 ว่า หากปล่อยให้มีการติดเชื้อไปเรื่อยๆ จะเกิดการติดเชื้อถึง 31,997 ราย/วัน แต่หากทำให้ดีที่สุดจะอยู่ที่ 9,018-12,605 ราย/วัน ส่วนการคาดการณ์ของ ธ.กรุงศรีอยุธยา ซึ่ง WHO นำไปอ้างอิง ใช้รูปแบบของการคาดการณ์และการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้นถึงปลายปี โดยหากฉีดวัคซีนได้ดีผู้ติดเชื้อจะลดลงมาเท่าช่วงเดือนก่อน ก.ย. แต่หากแย่ที่สุดจะสูงถึง 22,000 ราย/วัน ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. และค่อยๆ ลงมาช่วงเดือน ต.ค. หากวัคซีนมาตามกำหนดช่วงไตรมาสที่ 4

8.ปัญหาผู้ป่วยรอเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก ศธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของ CCR Team ที่สธ.บูรณาการการทำงานร่วมกับ กทม. ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้มี 188 ทีม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตเมืองของ กทม.และปริมณฑล ที่เข้าไม่ถึงหน่วยบริการสุขภาพ ที่ผ่านมามีประชาชนที่ป่วยหรือติดเชื้อโควิดยังคงติดค้างอยู่ที่บ้านหรือในชุมชน ไม่สามารถออกมาได้รับการรักษาได้จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเกือบ 100%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight

-สปสช. เปิดเว็บไซต์ <https://crmsup.nhso.go.th> รับลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิดอาการสีเขียวขอรักษาที่บ้านหรือชุมชน หลังสายด่วน 1330 คนโทรมากรอสายนาน รวมถึงเข้าระบบแล้วแต่คลินิกยังไม่ติดต่อกลับ

9.สนับสนุนใช้ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 1 แสนเมล็ด ให้โรงงาน 1.2 หมื่นโรงที่เป็นสมาชิก

ทั่วประเทศ นำไปปลูกในพื้นที่ที่โรงงานไว้ใช้ดูแลแรงงานของตนเอง รับมือโควิดระบาดหนักและฟ้าทะลายโจรขาดตลาด คาดอีก 3-4 เดือน สถานการณ์จะดีขึ้น

10.แพทย์ขอลาออกจากกก.ควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, ไทยรัฐ

-ชายแดนแม่สอด ผู้ป่วยใหม่เพิ่มต่อเนื่อง ทั้งคนไทยและพม่าลอบข้ามแดน ทำให้ พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.แม่สอด หัวหน้าทีมสกัดโควิด-19 ชายแดนแม่สอด จ.ตาก โพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศลาออกจากทีมควบคุมโรค ขอทำหน้าที่รักษาคณไ้เป็นหลักแทน ระบุ ไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากสสจ.เท่าที่ควร

11.พยาบาลกระโดดตึกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, amarintv, sanook)

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตกจากที่สูงภายในรพ.เสียชีวิต ตรวจสอบพบเป็นพยาบาลวิชาชีพ เบื้องต้น ผู้บริหารรพ.ยังไม่มีกรให้ข้อมูล ขณะที่เพื่อนระบุสาเหตุคร่าวๆ ว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งคลอดบุตรและมีภาวะ Postpartum blue ร่วมกับความกดดันจากภาระงาน โดยมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดสะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรุงเทพมหานคร, pptvhd36, ch7

-รพ.เมตตาประชารักษ์ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของบุคลากรผู้เสียชีวิต ขอขอบคุณในความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และมีเมตตาต่อผู้ป่วย จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดเชื้อโควิด 19 ขอความร่วมมือให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้เสียชีวิตและครอบครัวในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ รพ.ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมดูแลครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างดีที่สุด

12.ตำหนักพิธีเปิดรพ.สนาม จ.ชัยภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง, kapook

-พระมหาไพโรวัลย์ โปสธภาพพร.สนาม หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ตกแต่งสถานที่สำหรับตัดริบบิ้นเปิดใช้งาน ระบุว่าคนจะเป็นจะตายมั่วรอดตัดริบบิ้น โดยมีการแชร์ในโซเชียลและมีผู้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ด้านชาวบ้าน ระบุรู้สึกเสียใจ เป็นการบั่นทอนจิตใจของ จนท.-บุคลากร และสร้างความแตกแยกให้คนในพื้นที่ การทำพิธีเปิดเป็นการให้กำลังใจและเป็นเกียรติแก่ชาวหนองบัวแดงที่ร่วมใจกันสร้างรพ.สนามไว้รอรับลูกหลานที่ป่วยและกลับมารักษาตัว

ประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, acnews, thailandplus

-ปลัด สธ. เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในรพช. รพศ./รพท. ในสังกัด สธ. สสจ.และหน่วยงานอื่นๆ 150 คน ขอให้ประยุกต์ใช้ศาสตร์ระบาดวิทยา ประสานการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ให้ลงลึกถึงชุมชน เน้นปกป้องกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้เสี่ยงป่วยอาการรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยหยิบยกพระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9 เรื่องความสามัคคี ระบุ สถานการณ์ขณะนี้การติดเชื้อสูงสุดเท่าที่เคยมีมา และคาดว่าจะสูงไปอีกระยะหนึ่ง แต่พยายามที่จะคงระบบบริการประชาชนไว้ให้ได้มากที่สุด รู้สึกเป็นห่วงและซาบซึ้งในความเป็นชาวสาธารณสุขที่ทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างสุดหัวใจ การศึกครั้งนี้หนักหน่วง รุนแรง ยึดเยื้อ เรื้อรัง ต้องเอาชนะด้วยความศรัทธาความมุ่งมั่น ความอดทน ความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคน ขอให้ทุกคนเป็นสุขที่ทำหน้าที่ด้วยหัวใจของนักสาธารณสุข เป็นที่พึ่งของประชาชน และขอให้ทุกคนปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (acnews, thaiPBS, ช่อง7)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้เรียกรพ.เอกชนขึ้นแจ้งกรณีเรียกเก็บเงินผู้ป่วยโควิด 100,000 บาท ทั้งที่ยังไม่ได้รักษาพยาบาล เบื้องต้น รพ.กำลังเตรียมข้อมูลหลักฐาน หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ คลิปเสียงเป็นหลักฐานในการสืบสวน

สอบสวน จากนี้จะให้รพ.ได้ชี้แจง การเรียกเงินจากผู้ป่วยก่อนที่จะเข้ารับการรักษาเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19 มี สปสช.เป็น Clearinghouse เรียกเก็บกับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ไลน์หมอมพร้อม และเพจเฟซบุ๊ก Social Marketing Thaihealth by สสส. เผยแพร่ความรู้โควิดสายพันธุ์ใหม่ พร้อมคำแนะนำการป้องกันตัวเองในช่วงระบาดหนัก และการฉีดวัคซีนไม่ว่าชนิดใดช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงได้ เมื่อได้รับเชื้ออาจมีอาการเหมือนเป็นหวัดธรรมดา หรืออาจมีเชื้อแบบไม่แสดงอาการ หากไม่ระวังอาจเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คนที่อ่อนแอกว่าหรือยังไม่ฉีดวัคซีนได้ ดังนั้น แม้ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, thailandplus, mcot, newtv, Chiangmainews, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

-กรมอนามัย ห่วงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หญิงตั้งครรภ์จะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ เลือดแข็งตัวผิดปกติ ส่วนทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อยเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกรพ.และคลินิกฝากครรภ์ให้คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 และควรมีช่องทางพิเศษสำหรับฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์ พร้อมย้ำไม่ไปในแหล่งชุมชน สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารสุก สะอาด และครบ 5 หมู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุกลัวการไปฉีดวัคซีนเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประจำตัวและอาจกังวลผลข้างเคียง อาจให้ข้อมูลจากผู้สูงอายุยอมไปฉีดวัคซีนด้วยความกังวล แนะนำบุตรหรือบุคคลใกล้ชิดผู้สูงอายุให้เปิดใจรับฟังความกังวลใจ อย่าปฏิเสธหรือโต้เถียงความเห็นต่าง รวมถึงคนในครอบครัวต้องร่วมให้กำลังใจและร่วมกันผ่านเหตุการณ์หรือความกังวลนั้นไปด้วยกัน จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่ต้องไปฉีดวัคซีนมีความมั่นใจมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd

-ศ.นพ.นธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มทั้งหมด 3 ล้านโดสแล้ว ล่าสุดมีคนรอวัคซีน 4-5 ล้านคน โดยยอดจองล็อตแรกสูงกว่าจำนวนที่เปิดจองเกือบเท่าตัว เตรียมทยอยนำเข้าให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่รอ ปรับปรุงระบบการจองให้เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไป และจะเร่งพิจารณาการนำเข้าวัคซีนสำหรับเด็กด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์เดลินิวส์

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้รพ.สังกัด สพฐ. 233 แห่ง และสอศ. 6 แห่ง ปรับพื้นที่สถานศึกษาเป็นรพ.สนาม โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระภาครัฐอีกทางหนึ่ง โดยจะประสานกับสธ.ในการตรวจสอบมาตรฐานการใช้งานให้เหมาะสมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูลกรณีรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ผ.ช.ภ.1 สอบปากคำแกนนำกลุ่มอาชีวะเพื่อประชาธิปไตย และพวกรวม 4 คน ชุมนุมทวงวัคซีน mRNA หน้า ก.สาธารณสุข เมื่อ 16 ก.ค. และทำร้ายเจ้าพนักงาน ล่าสุดส่งฝากขังแล้ว ขณะที่นายมนใจศาลจะให้ประกันตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv.

-รพ.ศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปฯ Siriraj Connect สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ในวันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 12.00 น. โดยชนิดวัคซีน วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-โลกโซเชียลชื่นชม พญ.วิจิตา แสงตะวัน เจ้าของวิเวชคลินิกเวชกรรม ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จากคลิปที่ระบุว่า พญ.วิจิตาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว โดยจะสอบถามอาการและให้ยารักษาฟรี